

# มหาชัยสาร

ปีที่ 39 ฉบับที่ 104 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เข้าวันนี้ (17 พ.ย.) มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2553 ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน นี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีระเบียบวาระสำคัญในส่วนของเรื่องที่พิจารณา ดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
  - อนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
  - อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553
  - อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  - ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  - ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย
  - ให้ความเห็นชอบ โครงการจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โครงการจัดตั้งสถาบันอุนาคนธ์ศึกษา
- ส่วนผลการประชุมมหาชัยสารจะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป

“งาน 54 ปี ศักดิ์ศรีเหลืองแดง จัด 7-9 ม.ค. ศกหน้า”  
ที่ มรภ.นครฯ ของเรา

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

---

**มหาวิทยาลัยขยายเวลาการลงคะแนนเลือก ฯ กรรมการสภาคณาจารย์ ฯ**

---

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศ ขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ ประเภทคณาจารย์ประจำนั้น เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่สมัคร ซึ่งสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ถ้าสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 จากเดิมเวลา 07.00-10.00 น. เป็นเวลา 07.00 –12.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน

---

**ฝ่ายบริหาร ฯ ออกแบบสำรวจความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน  
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ**

---

รศ.วิมล คำศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีประเด็นสำคัญ 2 ประการ คือ

1. สนองทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ตามภาระหน้าที่และศักยภาพ
2. ทำงานเป็นต้นแบบในทุกมิติ (เช่น ชัดเจน ถูกต้อง ว่องไว ด้วยจิตใจของนักบริการ / สนับสนุน)

เพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้บรรลุผล มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ทุกสังกัด ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจึงออกแบบสำรวจความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสำรวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนางานในหน้าที่ ปึงจัย/ทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนา การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า และปึงจัย/ทรัพยากรที่ต้องการในการพัฒนาเพื่อความหน้า

จึงขอให้ท่านตอบแบบสำรวจดังกล่าว แล้วนำส่งที่สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และศักยภาพของท่านต่อไป



## นางสิบสอง

มรกต โกมลศิษฐ์

‘นางสิบสอง’ เป็นนิทานพื้นบ้านที่หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัย ‘พอสมควร’ รู้จักคุ้นเคยกันดี อย่างไรก็ตามในบทความนี้ผู้เขียนขออนุญาตผู้ที่อยู่ในวัยพอสมควรกล่าวถึงเรื่องราวย่อ ๆ ของนางสิบสอง เพื่อปูพื้นให้ผู้ที่ไม่อยู่ในวัยที่กล่าวถึงข้างต้นได้รู้ความเป็นมาอันจะนำไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไป

‘นางสิบสอง’ คือจำนวนธิดา 12 คน ที่ถือกำเนิดจากตระกูลเศรษฐีและการถือกำเนิดของแต่ละนางทำให้ความมั่งคั่งของบิดาผกผันตามจำนวนที่นางเกิด เหตุนี้ทำให้บิดาของนางจำต้องหาวิธีการกำจัดพวกนางด้วยการหลอกล่อให้นางทั้งสิบสองหลงอยู่กลางป่า อันนำไปสู่การพลัดผันของโชคชะตาที่นางสิบสองได้รับทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ตามลำดับ กล่าวคือพวกนางได้กลายเป็นพระธิดาบุญธรรมที่นางยักษ์ (ซึ่งแปลงกลายเป็นมนุษย์) ห่มเทความรักให้ แต่เมื่อนางสิบสองล่วงรู้ว่าผู้มีพระคุณของตนเป็นยักษ์จึงคิดหนีด้วยความกลัว อันเป็นเหตุให้นางสิบสองต้องรับโทษมหันต์จากความโกรธแค้นที่นางยักษ์กระทำทุกวิถีทางเพื่อล้างแค้นนางสิบสองที่ไม่รู้คุณ เมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ย่อมมีจุดสิ้นสุด เหตุการณ์แค้นที่นางยักษ์อดีตแม่เลี้ยงได้กระทำต่อนางสิบสองสิ้นสุดลงตามหลักกฎแห่งกรรม นางสิบสองได้รับโทษทัณฑ์แห่งคนที่ไม่รู้คุณนางยักษ์อันเป็นการชดใช้กรรมที่พวกตนได้ก่อขึ้นอย่างสาสม ขณะเดียวกันนางยักษ์ซึ่งก่อกรรมกับเหล่านางสิบสองก็ย่อมหนีไม่พ้นกรรมที่ตนก่อ ตามคำกล่าวที่ว่าใครทำเหตุใดย่อมได้รับผลจากเหตุนั้น เมื่อเป็นดังนี้นางสิบสองตัวละครในนิทานพื้นบ้านจึงมีโอกาสดับมาใช้ชีวิตในตอนที่สงบสุขอีกครั้งหนึ่ง

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า ‘นางสิบสอง’ มิได้ปรากฏขึ้นเฉพาะในนิทานเท่านั้น หากแต่ ‘นางสิบสอง’ ได้เกิดขึ้นแล้วที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในช่วง พ.ศ. นี้ ‘นางสิบสอง’ นี้ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาทฤษฎีการเกษตร (อาหารและโภชนาการ) ซึ่งเป็นสาขาที่ผู้เลือกเรียนจะต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้แต่แรก ดังนั้นเมื่อผู้เขียนมีโอกาสสอนนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาเท่า ๆ สาขานี้ จึงต้องทำการบ้านก่อนเข้าสอนว่าควรปรับเนื้อหาอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับการนำไปประยุกต์ใช้ตามวิชาชีพ และเมื่อได้เข้าไปสัมผัสกับทั้งสิบสองนางนี้จริง ๆ ทั้งในห้องเรียน และสังเกตพฤติกรรมในห้องปฏิบัติการระหว่างกำลังฝึกทำอาหารรูปแบบอลหม่านจนเค็ดภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ประจำวิชาสาขาที่น่ารักและเป็นกันเองกับนักศึกษาด้วยแล้ว ผู้เขียนยิ่งรู้สึกสนุกไปกับความมุ่งมั่นตั้งใจและเบื้องหลังที่เป็นอุบัติเหตุบางประการที่ชักนำให้นางทั้งสิบสองต้องมาเรียนสาขาเท่า ๆ นี้ด้วยกันมากยิ่งขึ้น

เป็นที่ยอมรับว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยทฤษฎีการเกษตร เป็นศาสตร์ที่อาศัยการบูรณาการหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์เข้ากับหลักวิชาทางศิลปศาสตร์ ดังนั้นผู้เลือกเรียนสาขานี้ไม่ว่าจะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจหรือเพราะอุบัติเหตุประการใด ๆ ก็ตาม ผู้เขียนถือว่าเป็นผู้ที่มีการพรสวรรค์และมีความฉลาดในการปรับศาสตร์แจ้งให้เข้ากับศาสตร์อ่อน ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ให้อรรถประโยชน์ทางการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าและต่อร่างกาย กล่าวได้ว่าทฤษฎีการเกษตร เป็น ‘ศาสตร์ด้นน้ำ’ ที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ให้เจริญเติบโต และมีสติปัญญาสร้าง ‘ศาสตร์ปลายน้ำ’ ที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อควบคุมมนุษย์ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและไม่เบียดเบียนกัน ดังนั้น ‘นางสิบสอง’ ในบริบทนี้จึงเป็น ‘ผู้ให้ชีวิต’ แตกต่างจาก ‘นางสิบสอง’ ในนิทานพื้นบ้านที่เป็น ‘ผู้ถูกหมายชีวิต’ อย่างสิ้นเชิง





บรรณาธิการรายสัปดาห์ มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัฏฐา นนทโชติ  
พิชญ์นฤมิตร อัครสำเนา นายก่อมลพ ประชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดใหม่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 07.00-10.00 น. นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการลงคะแนนเป็นเวลา 07.00-12.00 น. จึงขอความกรุณาคณบดีทุกท่านแจ้งคณาจารย์ในสังกัดของท่านได้ทราบทั่วกัน

รายการบรรยายเรื่องประกันคุณภาพภายในที่ไม่ควรพลาด คือรายการบรรยายของ ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร จากมศว.ประสานมิตร วันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรม รายการนี้จะมีส่วนช่วยให้ประธานหลักสูตร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองทุกคนมองเห็น "หนทางคุณภาพ" ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) ได้ชัดเจน

น่าจะเป็นเรื่องดีใจกันถ้วนหน้า เมื่อสำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลคะแนนการปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ออกมาเมื่อ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาว่า มรภ.นครศรีธรรมราชได้ 3.8378 (จากเดิมที่เราคิดว่าจะได้ 3.8131) ส่วนจะเป็นลำดับที่เท่าไรในกลุ่มราชภัฏภาคใต้ รองๆประกอบใจมั่น และกองนโยบายฯจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งในวันสองวันนี้

มีผลงานดีๆมาบอกกล่าว ผศ.ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทรกาญจน์ อาจารย์ประวิทย์ เนื่องมัจฉา และอาจารย์มยุร หล้าสูบ ไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขอชื่นชมและยินดีกับการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ผศ.ดร.ลดาวลัย แก้วสินวล หลังจากรับตำแหน่งคณบดี วจก. มีงานให้คิดให้ทำ คิวแน่นตลอด แต่ก็ยังคงแบ่งเวลาไปร่วมเสวนาเรื่อง "สถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหนังสือพิมพ์ภาคใต้" ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ จ.สงขลา งานนี้ไม่ได้ฉายเดี่ยวมีทีมนิเทศศาสตร์ร่วมด้วย

ส่วนอาจารย์จรีภรณ์ นวนมุสิก อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมจะพานักศึกษาไปร่วมประกวด Deksomboon World Food Challenge 2010 (ปีที่ 5) ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพประเภทสำหรับในแนว Thai Fusion Food ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์และนักศึกษาในการประกวดครั้งนี้ด้วย

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "เรื่องหุยมหิมเล็กน้อยอย่าเอาชนะคะคานกับเพื่อน " สวัสดีค่ะ